

Fundur 10.október 2024

Mætt: Óli, Helga, Kara, Árni, Siggi, Atli og Þórunn

Dagskrá:

1. Klæðareglur, kostning. Hver er vilji félaganna, vilja þau leyfa nýju efnin eða ekki
 - HK - Já
 - DR - Nei
 - DÍH - Nei
 - DÍK - Nei
 - Hvönn - Nei
 - En taka þetta fyrir á formannafundi hvort vilji sé til að fara í einhverjar breytingar.
2. NEC
 - Verður í Tallinn og við þurfum að senda út dómara á okkar kostnað. Senda á þá sem eru með einhver dómara réttindi og reyna að finna einhvern úr þeim hópi.
 - Umræður um að styrkja keppendur á mótið, niðurstaðan var sú að styrkja um að lágmarki 25þ per iðkannda en að heildar talan verði aldrei hærrí en 500þ og deilist á þá sem fara en að hámarki 90þ per iðkannda.
3. Verðlaunapeningar og bikarar
 - Þarf að panta 3 vikum fyrir mót, er í vinnslu.
4. Formannafundur
 - Hvaða mál þarf að ræða
 - Klæðareglur
 - Tónlist
 - Samskiptamál

- Tímasetning, Helga boðar
- Hverjir verða boðaðir, Formaður og einn þjálfari

5. Nefndir

- Búið að skipa þær.
- Árni startar Móta og útbreyðslunefndinni

6. Önnur mál

- Leyfi til að halda keppnir
 - Þá er farið eftir reglum DSÍ nema undanþága sé fengin á öðru
 - Dómarar, dsí hefur ekkert um dómara ákvarðanir að segja
- Vantar inn á dsi.is
 - Dansþingið
 - Fundargerð 19.júní, var send Bergrúnu 23.sept
 - Fundargerð 28.ágúst, var send til samþykktar 24.sept, er samþykkt núna og í framhaldi verða fundargerðir samþykktar ef engin hreyfir mótmælum innan 48 tíma
- Hver er staðan á afrekssjóðnum og samtalinu við sjóðinn
 - Samræður í gangi
 - Ýtt á sjóðinn og okkar sjónarmiði komið á framfæri
 - Landslið, þarf að skoða reglur þ.e. ef þörf splitta og þau fara að dansa við annan aðila þyrfti að skoða að þau ættu leið inn í landsliðið aftur fyrr en í reglunum sem eru núna í gildi
- Hvernig viljum við haga styrkjunum til paranna í framtíðinni
 - Árangurstengja eða hafa einhvern annan hátt á, þarf að skoða og klára fyrir næsta season
- Landslið
 - Þörf búið að skrifa undir samning
 - Þarf jafnvel að hnykkja á eða breyta mætingar reglunni